

สิทธิพร เชนในเมือง (เลขที่ 004858)  
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028  
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## SGC - ลุ้นระยะสั้น ให้ได้ก่อน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในลี้จั่วหัว...

เกี่ยวข้องกับทั้งหุ้น SGC และ ตลาด หรือ SET Index เลยเช่นกัน ที่เรียกว่าลุ้นระยะสั้นให้ได้ก่อน สำหรับ ตลาด นั้น ก็อย่างที่กล่าวไว้ในวันวาน ขอดูอีกวันว่าจะขึ้น 1420 ได้หรือไม่ ถ้ายังไม่ได้ อาจจะแปลว่า ยังไม่พร้อมจะขึ้น... ทั้งๆ ที่รูปแบบราคา หรือ Price Pattern จะมีภาพในการคาดหวังเชิงบวกได้ จนทำเอาบางคน ถึงกับตีความตักทางดีไปก่อนเลยก็มี แบบว่า ลุ้นขึ้นได้มากกว่าลง หรือจะขึ้นได้เสียมากกว่า เพียงแค่ รอเวลา ก็เท่านั้น... แต่หากไม่ขึ้น 1420 ให้ได้ก่อน แม้ว่าจะยังไม่ลงมาในระดับที่ต่ำกว่า 1400 แต่การแกว่งๆ นานกินไป สัญญาณจากเครื่องมืออ่านแนวโน้ม ที่บอกในเชิงลบ ก็อาจจะกดดันตลาด ให้เกิดแรงขายออกมาได้ทุกเมื่อจะ และ นั้น อาจจะลงแรงๆ ตามมาเลยด้วยก็ได้ เพราะการคาดหวังของตลาด ที่คาดหวังในทางดี แล้วไม่ได้ตั้งใจ การถอดใจของตลาด ก็จะมีตามมานั้นแหละครับ เหมือนอย่างที่เคยหลุด 1490 ในครั้งก่อน จนทำให้หลุดไปถึง 1370 แบบนั้นแหละ... เอาเป็นว่า วันวานให้โอกาสแล้วอีกวันหนึ่ง แต่ใหม่เมื่อทำไม่ได้ วันนี้อาจจะต้องระวังตัวกันมากขึ้นหน่อยแหละนะ ซึ่งถ้าจะลดแรงกดดัน เอาชั่วคราว วันนี้อาจจะเล่นเหนือ 1420 ให้ได้ตลอด และทางที่ดี ควรจะต้องขึ้นไปทดสอบ 1430 ให้ได้ด้วย... ซึ่งถ้าทำได้ แม้จะยังไม่ผ่าน 1430 แต่ก็ส่งให้ภาพของโครงสร้าง จะเอนเอียงไปทางเชิงบวกได้มากกว่านั่นเอง... แต่ก็อย่างที่เคยกล่าวไว้หลายๆ ครั้ง ในเชิงเทคนิคนั้น ตลาด หรือ SET Index ก็อาจจะต้องแยกจากหุ้นบางตัวไว้เหมือนกันนะ หุ้นบางตัว อาจจะดูดีกว่าตลาดได้ แต่ถ้าหุ้นใหญ่ ก็ดูกันที่ SET50

### ดูตามเกม...

จากวันวาน ในช่วงท้ายๆ ตลาด จะเห็นว่า เกมของหุ้นเล็กๆ หรือ หุ้นเก็งกำไร ออกอาการในเชิงบวกอยู่หลายตัว เรียกว่า วิ่งผ่านตาจนดูแทบไม่ทัน...วันนี้ อาจจะมီးอะไรดี ๆ ต่อเนื่องก็ได้

แนวรับ : ...1.49-1.47 หรือ ถ้ายืน 1.56 ก็น่าตามน้ำ

เป้าหมาย : ...1.56 ถ้ายืนได้ ก็จะสามารถหวัง 1.90-2.0 ได้

### Price Chart...(SGC)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SGC... และก็ไม่แน่ อาจหวัง 2.2-2.3 กันโน่นเลยก็ได้ แล้วดีไม่ตี ถ้าผ่านระดับนี้ไปได้จริงนั้น แนวโน้มขาลง ก็จะจบลงไปอย่างเด็ดขาดได้เลยนะ ซึ่งเป็นการหมายถึง แนวโน้มใหญ่ๆ เลยนะ จะกลับมาดูดี และมองกันยาวๆ ได้เลย... แต่ก่อนไปถึงตรงนั้น อย่างที่จั่วหัว ลุ้นระยะสั้นให้ได้ก่อน ซึ่งระยะสั้น ก็ถ้าจะลุ้นดี ๆ ก็ควรจะตั้งยืน 1.56 ให้ได้มันคงก่อน เพราะนั่น เราก็จะได้รูปแบบการกลับตัว จากแนวโน้มขาลงรอบล่าสุด ก็จะจบลง และมีโอกาสลุ้นการขึ้นไปถึงระดับ High เดิมของรอบขาลงดังกล่าวได้... แต่จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ต้องไม่ลงมาต่ำกว่า 1.40 ก่อนด้วย ไม่เช่นนั้นแล้ว คงจะคาดหวังอย่างที่กล่าวมาไม่ได้ในระยะสั้นนี้ไม่ได้